



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2562 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันสุดท้ายของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนตลอดช่วงกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในระยะครึ่งหลังของช่วง สำหรับภาคใต้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 10 มี.ค. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-25 ของพื้นที่ในระยะกลางและปลายช่วง

สัปดาห์ที่ผ่านมาภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักและหนักมาก

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสุดในภาคใต้ วัดได้ 38.8 °ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 มี.ค.

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2562 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง **จากนั้นในช่วงวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562** ฝนจะลดลง และมีอากาศร้อนโดยทั่วไป

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2562 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน **ประกอบกับในช่วงวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2562** จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกเกิดขึ้นบางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป **จากนั้นในช่วงวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562** หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบน

คำเตือน ในช่วงวันที่ 15-19 มีนาคม 62 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ เกษตรกรควรระมัดระวังและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ขณะที่ที่มีลมแรง

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- จากสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช จำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืช ทำให้ต้นทรุดโทรมและตายได้

- สำหรับฝนที่ตกในระยะนี้มีปริมาณน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชตามความเหมาะสม รวมทั้งทำร่มเงาให้แก่พืช เพื่อลดความเข้มของแสง ลดอัตราการคายน้ำของพืชและป้องกันต้นพืชเหี่ยวเฉา